



ประกาศสภาเทศบาลตำบลเขาพระ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) สง่า บ้าง

(นายสง่า บ้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสง่า บ้าง	ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สง่า บ้าง
๒.	นายประสิทธิ์ ละม้าย	รองประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ประสิทธิ์ ละม้าย
๓.	นายเกียรติศักดิ์ จงจิต	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	เกียรติศักดิ์ จงจิต
๔.	นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	เจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
๕.	นายจำนงค์ หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	จำนงค์ หนูเพชร
๖.	นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรสิทธิ์ จันทร์ชุม
๗.	นายพรัตน์ ราชมณี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรัตน์ ราชมณี
๘.	นายสิทธิเดช ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สิทธิเดช ละม้าย
๙.	นายสถิตย์ สุขเดช	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สถิตย์ สุขเดช

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายธราธิป หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ลา
๒.	นายโชคดี ศรีเปารยะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ลา
๓.	นายจำรูญ ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายชวลิต สิทธิฤทธิ์	นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	ชวลิต สิทธิฤทธิ์
๒.	นางสาวอรสุมมา สิทธิฤทธิ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	อรสุมมา สิทธิฤทธิ์
๓.	นายวีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	วีระศักดิ์ พงศ์ทองเมือง
๔.	นายสุรินทร์ สิทธิฤทธิ์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สุรินทร์ สิทธิฤทธิ์
๕.	นายวสันต์ ไทรแก้ว	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา	วสันต์ ไทรแก้ว
๖.	นางสัจจนา หนูรุ้น	นักจัดการงานทั่วไป	สัจจนา หนูรุ้น

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เมื่อครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ

ประธาน เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ สมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ การลาประชุม

ประธาน วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ ขอลาประชุมจำนวน ๒ ท่าน คือ สมาชิกธราธิป หนูเพชร และสมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ ได้ส่งใบลามา ฝ่ายบริหาร คือท่านรองวีระศักดิ์ ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่สามารถมาร่วมประชุมได้วันนี้

๑.๒ ประชาสัมพันธ์การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ยาเส้นและไฟ

ประธาน ได้รับหนังสือจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประชาสัมพันธ์การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ยาเส้นและไฟ ประจำปี ๒๕๖๑ สืบเนื่องจากปีที่ผ่านามา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะออกมาให้บริการการต่อใบอนุญาตการขายสุรา ยาสูบและไฟ ในพื้นที่ แต่ปีนี้ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่จัดเก็บว่าเขาจะไม่ออกมาพื้นที่ เพราะฉะนั้นผู้ที่เคยขายสุรารายเก่า และประสงค์ที่จะจำหน่ายสุรารายใหม่ ให้ไปติดต่อที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ซอยสุรินทร์ราชา ตรงข้ามโรงเรียนวัดเสมาเมือง ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเวลาราชการ จึงขอแจ้งท่านสมาชิก เพื่อผู้ประกอบการท่านหนึ่งท่านใดจะสอบถามท่านว่าปีนี้เขาจะออกมาบริการนอกพื้นที่หรือไม่ ขอให้แนะนำเรียนว่าปีนี้คงจะไม่มี เพราะได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่จัดเก็บว่าได้โทรประสานไป เขาบอกไม่มา จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี

๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุม ขอเชิญสมาชิกพรรคินศรีรับ
นายพรรคิน ราชมณี เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมพรรคิน ราชมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ขอ
แก้ไขหน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๘ คำว่ายุ้งลาย มี ตัว ย ๒ ตัว น่าจะพิมพ์ผิด ขอบคุณครับ
ประธาน ขอบคุณท่านสมาชิกพรรคิน มีสมาชิกท่านประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมไหม ขอความส่วน
หนึ่งส่วนใดที่ท่านอ่านแล้วไม่ได้ใจความหรืออธิบายแล้วไม่ได้บันทึก ขอเชิญครับ เมื่อ
ไม่มีสมาชิกท่านใด ขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

๕.๑ **ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล**
ประจำปี ๒๕๖๐

ประธาน

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ๕.๑ ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐ ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับมาตรา ๔๘ ทศวรรคห้าและวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล ดังนี้ ตามที่กระผมได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเขาพระ ต่อสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนา รวม ๙ ด้าน ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน, นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน, นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม, นโยบายด้านสาธารณสุข, นโยบายด้านเศรษฐกิจ, นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน, นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล โดยได้นำไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทุกโครงการและกิจกรรม เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาดำเนินการจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด สำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะทำให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศวรรค ๕ ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา

เทศบาลเป็นประจำทุกปี กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลเขาพระ ประจำปี ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ ๑. นโยบายเร่งด่วน ในรอบปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเขาพระ ได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนอย่างครบถ้วน ทั้ง ๑๑ ด้าน ซึ่งด้านที่เทศบาลตำบลเขาพระให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือการบริหารงานโดยยึดหลักบริหารงานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ซึ่งประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบต่อ โดยทั้งนี้โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีที่สำคัญ คือโครงการเสวนาประชาคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการกำหนดโครงการ ทิศทางการบริหารท้องถิ่น ซึ่งใช้งบประมาณ ๑๙,๖๐๐.- บาท ๒. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย เช่น ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา สะพาน เขื่อนขนาดเล็ก แหล่งน้ำชุมชน สนามกีฬา ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ขยายผิวถนนให้กว้างมากขึ้น มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น ๓๖ โครงการ ๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การเสียสละในการร่วมคิด ร่วมทำกิจกรรมของชุมชน สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐาน และต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น มีทิศทางในการพัฒนาชุมชน สร้างชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม สร้างคุณค่าของคน ให้การสงเคราะห์และส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนสูงอายุ สนับสนุนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว เพื่อลดปัญหาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ ๔. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา เน้นการบริหารจัดการให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมรวมทั้งความพร้อมทางวิชาการที่จะสามารถศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน รวมไปถึงอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการกีฬา ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหา มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ ๕. นโยบายด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการคัดกรองการเจ็บป่วยของประชาชนเบื้องต้น เน้นการป้องกันโรค จัดรถกู้ชีพฉุกเฉินไว้ให้บริการผู้ป่วย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีลานกีฬาประจำชุมชน มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ ๖. นโยบายด้านเศรษฐกิจ จะพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคส่วนอย่างลงตัว ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจและการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในอันที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ ๗. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมให้มี ๑ ชุมชน ๑ กลุ่ม อพพร. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินในชุมชนของตนเอง รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและระงับภัยให้พอเพียง ฝึกอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้และเข้าใจถึงภัยต่าง ๆ สามารถป้องกันภัยเบื้องต้นได้เอง จะทำงานร่วมกับองค์กรภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง โดยการเฝ้าระวังอาชญากรรมทุกช่องทาง มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ ๘. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รณรงค์สร้างจิตสำนึก ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่รู้คุณค่าของพลังงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีสวนสาธารณะเพียงพอ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ ๙. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล จะนำหลักการบริหารงาน โดยเน้นหลักการบริหารงานที่ดีมาใช้เพื่อให้เกิดความราบรื่น สะท้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนศรัทธาการทำงานของเทศบาล เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง และเกิดผลอย่างแท้จริง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอำนาจการตัดสินใจ ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กร โดยการบริหารงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรให้มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน และกฎหมาย มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ตามที่ผมได้นำเรียนเบื้องต้นขออนุญาตท่านสมาชิกหลายท่านได้ดูมาบ้างแล้ว ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา นอกเหนือจากที่เราได้ดำเนินการแล้ว ตามที่ผมได้แถลงให้สมาชิกได้ทราบ นอกเหนือจากโครงการที่เราดำเนินการ จะมีโครงการบางโครงการที่เราร่วมมือกับองค์กรอื่น ไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอ ท้องถิ่นต่างๆ หน่วยงานต่างๆ บางโครงการไม่มีงบประมาณ แต่เราก็ทำด้วยความสามารถ ด้วยจิตสำนึกหลายโครงการ สมาชิกบางท่านอาจจะไม่มีส่วนร่วมหรือไม่ทราบ แต่บางท่านอาจจะมีส่วนร่วม ขอนำเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่าน ในโอกาสนี้ขอแค่นี้ก่อน

ประธาน

ขอบคุณท่านนายกฯ ขอเชิญท่านสมาชิกตามที่ท่านนายกฯ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาทั้งหมด ๙ ด้าน หลายโครงการอยู่ ท่านสมาชิกฟังแล้ว ดูแล้ว อ่านเอกสารแล้ว มีโครงการหนึ่งโครงการใดที่ท่านตั้งใจ ขอเชิญซักถามได้ ขอเชิญสมาชิกสวัสดีครับ

นายสถิตย์ สุขเดช

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุขเดช สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะและชุมชน ๑.๑ แนวทางพัฒนาการขนส่ง เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมตั้งใจโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน

นายกฤษณ์ เพชรชนะ ถึงสวนยางนายจำเนียร จงจิตร ผมดูแล้วงานไม่เสร็จ แล้วสอบถาม
ประชาคม ก็ยังไม่ได้เซ็นต์ แล้วขึ้นชาร์ตอยู่ในหนังสือเล่มนี้ว่าเสร็จแล้วอย่างนี้ผมว่าคง
เป็นไปได้ ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ ผู้ที่รับเหมาหรือเทศบาลหรือประชาชนผู้ที่ใช้อยู่เสีย
ผลประโยชน์หรือได้ผลประโยชน์ เพราะผมไปดูแล้วงานยังไม่เสร็จ โครงการซ่อมแซม
ถนนสายบ้านนายกฤษณ์ เพชรชนะ ถึงสวนยางนายจำเนียร จงจิตร หมู่ที่ ๖ งบประมาณ
๔๖,๐๐๐.- บาท ของกองช่าง เรียนท่านประธานผ่านไปถึงผู้บริหารช่วยชี้แจงตรงนี้
หน่อย ผมไปดูงาน ผู้รับเหมาหมดสัญญาไปแล้ว งานยังไม่เสร็จ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ

เรียนประธานที่เคารพ ผมเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภา เขต ๒ เช่นเดียวกับท่านสมาชิก
สถิตย์ สุขเดช ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในข้อที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายวงศ์ศักดิ์ ทรายแก้ว ถึงคลองฉลอง หมู่ที่ ๖ ตอนนี้อยู่ในความเป็นจริงแล้วถนนไม่ได้
เป็น คสล. เป็นถนนดินคลุกด้วยหินผุ ยิปซัม เพิ่งซ่อมไป แต่ในหนังสือเขียนไว้ว่า
ก่อสร้างถนน คสล. หมายถึงว่าเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปแล้ว ซึ่งไม่ใช่ ถนนเส้นนี้
ค่อนข้างยาวนิดหนึ่ง แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงที่เป็นถนนคอนกรีตแล้ว จากบ้านนายมนัส
สดใสถึงบ้านบ้านนายวงศ์ศักดิ์ ทรายแก้ว แต่จากบ้านนายวงศ์ศักดิ์ ทรายแก้วถึงคลอง
ฉลอง หมู่ที่ ๖ เป็นถนนดินถมยิปซัมอยู่ ผมอยากสอบถามอยู่เหมือนกันว่าเป็นอย่างไร
อยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอธิบายถึงส่วนนี้หน่อย ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ

เรียนท่านประธานในประเด็นของท่านสมาชิกสถิตย์ที่ว่าโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน
นายกฤษณ์ เพชรชนะ ถึงสวนยางนายจำเนียร จงจิตร ที่ท่านบอกว่าประชาคมไม่ได้เซ็นต์
ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดว่าเป็นการแก้ปัญหาซ่อมแซม ซึ่งการซ่อมแซมจะใช้กรรมการซึ่งตั้งโดย
เทศบาลไม่ได้ตั้งประชาคมในการตรวจรับ ท่านอาจจะไปถามชาวบ้านว่าทำไมไม่มี
ประชาคมเซ็นต์ เพราะเป็นโครงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โครงการเร่งด่วน ซึ่งเราใช้
บุคลากรของเทศบาลเป็นผู้เซ็นต์รับตรวจงาน งบประมาณ ๔๖,๐๐๐.- บาท ท่านบอกว่า
ไม่เสร็จ จริงๆแล้วตามปริมาณเนื้องาน ไม่ว่าหิน เราต้องทำตามบีโอคิว ที่ได้กำหนดไว้
ซึ่งทุกโครงการจะให้เสร็จโดยที่คิดว่าคิดว่าจะเสร็จตามที่เราร้องการ บางครั้งคิดว่าดูแล้วไม่
เรียบร้อย แต่ว่าด้วยสภาพของถนนที่เป็นอยู่ ตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นการจ่ายเงินสะสม
กองช่างได้ตรวจสอบและได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ ที่ท่านบอกว่าไม่เสร็จ ขอ
อนุญาตบอกว่าถ้าไม่เสร็จ ผมคิดว่าบุคลากรของเรามีประธานคณะกรรมการตรวจรับ
ถูกต้องทุกคน ผมยืนยันว่าเสร็จ ถ้าไม่เสร็จเราก็ไม่สามารถตรวจรับได้ มองคนละมุมกัน
โครงการของท่านสมาชิกเกียรติศักดิ์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เป็นโครงการของปี
๕๙ เรากันเงินไว้เพิ่งมาดำเนินการในปี ๖๐ อาจจะผิดในตัวหนังสือหรือเปล่า จากหัว
ถนน คสล.เดิม บ้านนายวงศ์ศักดิ์ ทรายแก้ว ถึงคลองฉลอง ผมคิดว่าท่านสมาชิกเกียรติ
ศักดิ์น่าจะทราบ ที่หน้าบ้านผู้ช่วยศักดิ์เดิม ไม่ได้ซ่อมแซม เป็นถนน คสล. เลย ไม่
เกี่ยวกับซ่อมแซม ตอนนี้จะเห็นได้ว่าหน้าบ้านนายวงศ์ศักดิ์ เป็นถนน คสล. แล้ว คือถนน
เส้นนั้นแหละโครงการนี้ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

สมาชิกเกียรติศักดิ์ยังข้องใจเรื่องถนนเส้นนี้ เข้าใจหรือยัง ขอเชิญครับ

จะมีปัญหาตอนประชาคม ถ้าประชาชนจะขอเป็น คสล. ถนนเส้นนี้ จากบ้านนาย
วงศ์ศักดิ์ พันไปอีก ๑๐ เมตร ๑๕ เมตร จะถึงถนนคอนกรีต ต่อไปจะเป็นถนนดิน ถนน

ประธาน

หินผุ ต่อไปจะมีปัญหาว่าถ้าประชาคมต้องการถนนเส้นนี้ลงชื่อไปจะซ้ำกับตรงนี้ว่าสาย บ้านนายวงศ์ศักดิ์ กรายแก้ว ถึงคลองฉลอง เป็นคสล. ไปแล้ว จะมีปัญหาอะไรไหมครับ ขอคุณสมาชิกเกียรติศักดิ์ ถ้ารายละเอียดในเอกสาร ผมว่ากิจกรรมของโครงการอาจจะ เป็นถนนคสล.เริ่มจากนั้นถึงนั้น จากเอกสารที่รายงานเป็นชื่อถนนสายจากบ้านนาย วงศ์ศักดิ์ กรายแก้ว ถึงคลองฉลอง ตลอดตั้งสาย จากจุดแรกถึงจุดสุดท้าย แต่ว่าเป็นการ สร้าง คสล. อาจจะเริ่มจากส่วนหนึ่งส่วนใด ถึงคลองฉลอง ผมก็ไม่ทราบ แต่ถ้าผมอ่าน จากเอกสาร ผมว่าในเอกสารน่าจะเป็นชื่อถนน แต่โครงการกิจกรรมในการก่อสร้าง น่าจะเป็นโครงการก่อสร้าง คสล.จากหัวถนนคอนกรีตเดิมถึงจุดไหนก็ว่าไป ระยะทาง เท่าไรก็ว่าไป ผมเข้าใจอย่างนั้น แต่ก็ไม่ทราบถูกหรือผิด ขอนำเรียนที่ประชุม ตามที่ ท่านอ่านคือชื่อถนน โครงการนี้อาจจะสายบ้านนายวงศ์ศักดิ์ ถึงคลองฉลอง คือตลอดทั้ง สาย มีคอนกรีตแล้วบางส่วน มีลูกรังบางส่วน แต่ที่ท่านนายกรายงานคือถนนสายนี้ทั้ง สาย แต่ตอนทำคอนกรีตอาจจะเริ่มจากจุดหนึ่งจุดใดของถนนสายนี้ เดียวให้ท่านคุยกับ ท่านนายกานอรอบ มีท่านอื่นอีกไหมสำหรับรายงานการปฏิบัติงานของนายกาที่ได้ แกลงไว้ต่อสภา ประจำปี ๒๕๖๐ ทั้งหมด ๙ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์หนึ่งยุทธศาสตร์ใด ที่ท่านอ่านแล้ว เห็นแล้วมีปัญหา ขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือ ชักถาม เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกาที่ ได้แกลงไว้ต่อสภา ประจำปี ๒๕๖๐

ประธาน

นายกเทศมนตรี

๕.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

ขอเชิญท่านนายกฯครับ

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่ น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน ตุลาคมของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบดังกล่าว จึงขอ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพื่อให้ สภาเทศบาลตำบลเขาพระทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในส่วนของ รายละเอียดในญัตตินี้ ผมขออนุญาตให้ท่านปลัดได้นำเรียนชี้แจงข้อระเบียบและข้อ กฎหมายเพิ่มเติมอีกครั้ง ซึ่งการจัดทำแผนตอนนี้ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงมาก ในการ จัดทำประชาคมก็ดี ซึ่งมีหลายประเด็นที่เราต้องมารู้ว่าต่อไปในการจัดทำแผนทำ อย่างไร วิธีการ หลักการ และวิธีการจัดการ ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่เหมือน เมื่อก่อนที่เราสามารถดำเนินการได้เลย ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเรื่องงบประมาณ เรื่องสถานที่ เรื่องต่างๆ ค่อนข้างเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องที่เราสมาชิกทุกคนจะต้องทำ ความเข้าใจระดับหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง มิฉะนั้นพวกเราต้องมาแบกรับภาระในบางเรื่องที เราไม่สามารถตอบประชาชนได้ ฉะนั้นเมื่อพวกเรารู้เป็นแนวทางเดียวกัน เพราะมี

หนังสือแจ้งเวียนมาในเรื่องการจัดทำแผน ในโอกาสนี้ขอให้ท่านปลัดได้นำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับ

เลขานุการสภา

เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระทุกท่าน ในญัตตินี้จะเป็นว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผน ข้อ ๒๙ ซึ่งสาระสำคัญเมื่อก่อนการติดตามแผนกำหนดไว้ปีละ ๑ ครั้ง แต่ในระเบียบตัวนี้กำหนดไว้อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษา ๑ ครั้ง และภายในเดือนตุลา ๑ ครั้งของทุกปี สาระสำคัญเกี่ยวกับญัตตินี้ ดังนั้นในญัตตินี้จะมีรายละเอียดว่าเราจะรวบรวมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนารั้งที่ ๑ ของปี ๖๐ และครั้งที่ ๒ ของปี ๖๐ มาแสดงด้วย แต่ครั้งนี้เป็นการรายงานครั้งที่ ๒ คือภายในเดือนตุลา แต่รวบรวมให้เห็นทั้งปี เพราะการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ จ่ายหมดแล้ว ดังนั้นโครงการต่างๆที่เราใช้จ่ายเงินจะต้องเป็นไปตามแผน ดังนั้นในการรายงานให้สภาทราบเราก็ต้องรายงานเมื่อใช้จ่ายเสร็จสิ้น ซึ่งสรุปตามที่ท่านถืออยู่แล้ว เป็นโครงการที่อยู่ในแผนทั้งหมดก็โครงการและร้อยละเท่าไรของโครงการทั้งหมด และวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนทั้งหมดเท่าไรและใช้จ่ายทั้งหมดคิดเป็นร้อยละเท่าไร แยกเป็นแต่ละยุทธศาสตร์ แต่ละแนวทางการพัฒนา และมีรายละเอียดโครงการที่ดำเนินงานแนบอยู่ด้านหลังด้วย ว่าในยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาต่างๆมีโครงการอะไรบ้าง ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอบคุณท่านเลขาฯที่ได้เรียนชี้แจงให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบเรื่องการติดตามและประเมินผลแผน ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอ มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดจะสอบถามรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ รายงานผลครั้งที่ ๒ ๖ ยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการไปแล้ว ๖๔ โครงการ โครงการหนึ่งโครงการใดที่ท่านสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามสำหรับรายงานผลการติดตามและประเมินผล สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลเขาพระ

๕.๓ เรื่องอื่นๆ

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ

นายสถิตย์ สุขเดช

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุขเดช เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลตำบลเขาพระ ส่วนใหญ่อยู่ในโซนของภูเขา ปัญหาที่เกิดขึ้นคือซ่อมแล้วรถไม่ทันยก ก็เหมือนเดิมส่วนใหญ่แล้วผู้รับเหมาที่ไปทำอะไรเอาดินไปใส่ เอาทรายไปใส่ ไม่มีหิน พอน้ำชะล้าง ก็จบกลายเป็นว่าไม่ได้ซ่อมเลย ผมเรียนท่านประธานว่าเรื่องแบบนี้เราสามารถที่จะแก้ไขอะไรได้บ้าง เช่น เราไม่ต้องจ้าง ชู้อรถงาน เราเรียกรถลูกหมูมาสักตัวหนึ่ง จะคุ้มหรือไม่ หรือจะซื้อแบ็คโฮตัวเล็กสักตัว หกล้อสักตัวหนึ่ง จะคุ้มหรือไม่ เพราะดูแล้วผมว่าเราจ้างสองหมื่น สี่หมื่น หกหมื่น ถ้าผมดูในแผนงานแล้วเป็นล้าน สองล้าน หมดกับการถมที่ โชนเขา และอีกอย่างถ้าเป็นคอนกรีต ผมไปสำรวจกับกองช่างมาร้อยเมตร คอนกรีตพังเมื่อฝนตกที่แล้งมา ณ วันนี เวลานี้ ผมยังไม่เห็นว่าพื้นคอนกรีตลงไม่ถึงหรือเป็นอย่างไรตามที่ประชาชนร้องขอมาและอีกหลายๆที่เกิดแบบนี้มาตลอดทำให้เทศบาลตำบลเขาพระ ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาหาว่าเทศบาลไม่ดูดีดูตายอะไรก็ได้

ยกตัวอย่างถนนขอบอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ผู้รับเหมามาทำถนน ไม่ทำทางเบียงให้ ชาวบ้านไปพุด ไม่มีน้ำยา สมาชิกไปพุดก็ไม่มีน้ำยา ผมอยากจะสอบถามท่านตรงนี้เลยว่า เราจะทำอะไรเมื่อประชาชนไม่มีทางเบียงไปใช้งาน ไม่จำเป็นต้องกรีดยาง ถึงฝนตก เขาก็ต้องไปสวนอยู่วันยันค่ำ เข้าไปเย็นกลับ เทียงไปก็ต้องกลับ เพราะว่าเขาต้องใช้ เส้นทางสัญจรไปมา ถูกต้องเราอยากได้ถนน แต่ว่าผู้รับเหมาที่ไปทำงานอย่ามั่งง่าย ทำทางเบียงให้มอเตอร์ไซด์ไปได้ก็ย้งดี นี่คือความเป็นห่วง ผวกในที่ประชุมสภาที่ทรง เกียรติแห่งนี้ ผวกไปถึงผู้มีอำนาจ ช่วยหน่อย อย่าให้ประชาชนต้องเดือดร้อนกับการ ทำทางเบียงเอง ถ้าหากเขาไม่ทำ ต้องทำเองอยู่ดี เพราะไม่รู้ต้องทำอะไร ต้องใช้เป็น ประจำ ใช้ทุกวัน บางวันคนหนึ่งขึ้นตั้งสองครั้งเพราะมีความจำเป็น ประกอบอาชีพอยู่ บนภูเขานั้นของพื้นที่ไม่ว่าของหมู่ที่ ๑๐ หรือหมู่ที่ ๕ และอีกหลายที่ เหมือนเมื่อ สักครูที่ถนนถมแล้วผมว่าไม่เสร็จ นายกว่าเสร็จ เสร็จก็เสร็จ ผมไม่ว่า แต่ประชาชนหมู่ ที่ ๖ บอกว่าไม่เสร็จ ใช้การไม่ได้ คลองหมู่ที่ ๑๐ ถนนตันสละท่าคอนกรีต ยังไม่ได้ทำ คอนกรีต เป็นร่องลึกก็ยังไม่ไปทำให้ดูดีเลย ถนนขอบอ่างคลองดินแดงขึ้นไปป้อมอุทยาน ตอนนีประชาชนทำทางเบียงถึง ๒-๓ ครั้งแล้ว ผมสอบถามว่าทำไมท่านไม่มาซ่อมถนน ให้ผมบ้าง ชาวบ้านเดือดร้อน เขาบอกเอารถเทศบาลมาซ่อม ผมบอกไม่ใช่ผู้รับเหมา คุณ เป็นผู้รับเหมาทำไมไม่ซ่อม เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับ เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้ ผมไม่ใช่ผู้รับเหมา เทศบาลไม่ใช่ผู้รับเหมา คุณเป็นผู้รับเหมา คุณต้องทำทางเบียงให้ประชาชน กลายเป็น กระทบปากกัน ไม่ใช่เรื่อง ผวกถึงผู้บริหาร ทำเป็นเอกสารก็ได้ อะไรก็ได้ที่ต้องช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน เพราะน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกดูดีดูตายไม่ได้ เราต้องใช้ปลายปากกา หรือต้องใช้อะไรก็แล้วแต่ให้มีผลประโยชน์แก่ชุมชนของพี่น้องประชาชนของตำบล เขาพระให้ได้ ไม่ใช่ปล่อยปละละเลย ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายเกียรติศักดิ์ จงจิต

ขอเชิญสมาชิกเกียรติศักดิ์ครับ

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเกียรติศักดิ์ จงจิต สมาชิกสภา เขต ๒ เรื่องที่เป็น ความเดือดร้อนของประชาชน ได้ขอร้องว่าช่วยมาคุยกับทางเทศบาลหน่อย สืบ เนื่องมาจากการบุกเบิกถนน จากหัวถนนคอนกรีตเดิมหนองเกล็ดทงถึงหัวขี้ค่าง ตอนนี ได้ดำเนินการมาหลายเดือนแล้ว ถนนเสร็จไปประมาณแปดสิบลเปอร์เซ็นต์ แต่ยังขาดหิน คลุก หินลูที่มากมอยู่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงอยากรบกวนเทศบาลให้รีบ ดำเนินการให้ เพราะทราบข่าวว่าโครงการนี้หมดระยะเวลาสัญญางานไปแล้ว ผมเป็น ตัวแทนประชาชนผวกท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วยว่าช่วยรีบดำเนินการให้ หน่อย ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายจำนงค์ หนูเพชร

ขอเชิญสมาชิกจำนงค์ครับ

เรียนประธานสภาที่เคารพ ที่คณะผู้บริหาร ท่านเลขานุการสภา ตลอดไปถึงสมาชิกผู้ทรง เกียรติที่เคารพทุกท่าน ในวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ กระผมอยากจะขอหารือกับสภาแห่งนี้ สืบเนื่องจากว่าขณะนี้พื้นที่ตำบลเขาพระโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงและบริเวณ ใกล้เคียง ตอนนีจะเห็นได้ว่าเกิดโรคระบาดขึ้น นั่นก็คือโรคปาก เท้าเปื่อยในสัตว์สี่เท้า สัตว์ที่มีกีบ และเป็นผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงโคและ กระบือ เมื่อปัญหาเป็นอย่างนั้น ท่านประธานก็คงทราบ สมาชิกผู้ทรงเกียรติก็คงทราบ ผู้บริหารก็คงจะทราบ แนวทางการแก้ปัญหาอยากจะสอบถามท่านประธานผ่านไปยัง ท่านเลขาฯ ขณะนี้ปศุสัตว์ได้ดำเนินการอย่างไรแล้วบ้าง สืบเนื่องจากว่าเมื่อปัญหา

เกิดขึ้น สิ่งแรกที่พี่น้องประชาชนผู้อาชีวะเลี้ยงโคและกระบือได้สอบถามมายังผู้ใหญ่บ้าน สอบถามมายังผู้นำในพื้นที่ว่าทางการมีความเคลื่อนไหวอย่างไร ผมจึงนำประเด็นตรงนี้ มาสอบถามเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดมาสอบถามท่านประธานผ่านไปยังท่านเลขาหรือผู้ที่รอบรู้เกี่ยวกับโรคปาก เท้าเปื่อยที่เกิดขึ้น ขณะนี้มีหลายตัวแล้วที่ล้มตายไป มีผู้ ประกอบลงเฟซบุ๊กบ้าง ไปทางออนไลน์ ทางสังคมโซเชียล ตอนนี้อยู่กันดีสำหรับเรื่องโรค ระบาด เรื่องที่สอง อยากจะสอบถามให้เป็นปัจจุบัน ทางสมาชิกสภาแห่งนี้คงจะ รับทราบ เกี่ยวกับถนนพยุหะไปจนถึงโครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อยากจะทราบว่าตอนนี้เราจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ในขณะเดียวกันอยากจะทราบเป็นปัจจุบันว่าที่ ลำบากและชำรุดทรุดโทรม ขอสอบถามอีกครั้ง ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ในเรื่องอื่นๆ ผมขอ หยิบยกสองวาระที่ผ่านมา เป็นการเสนอแนวคิด เพราะที่ผ่านมาไม่ว่าเป็นรายงานผล การทำงานของเทศบาล ประจำปี ๖๐ หรือการติดตามและประเมินผลแผนจากระบบ e-plan ผมนั่งดูเอกสาร จะเห็นได้ว่ารายงานเสร็จสิ้นไปหมดแล้ว ไม่สามารถที่จะแก้ไข ดำเนินการได้ แต่จากที่ลงพื้นที่ ผู้บริหารอย่าเพิ่งให้ผู้รับเหมาทำ คสล. รับเงินประกัน สัญญาไป ให้ตรวจสอบว่าภายในสองปีที่ผ่านมา ก. เป็นผู้รับเหมา ถนนเสียหายไปที่ช่วง กี่ เมตร กี่ตารางเมตร อย่าให้เขาเบิกเงินกลับไป เกือบทุกพื้นที่ ผมชี้มอเตอร์ไซค์แบบข้าๆ ผมไม่สามารถที่จะเดินเท้าทั้งหมดได้ทุกระเบียดนิ้ว ผมเห็นอยู่ ตามเอกสารผลงานเยอะ รายจ่ายของเทศบาลก็เยอะ เวลาถูกประชาชนด่า เขาไม่ใช่ด่านายกฯคนเดียว เขาด่า มาถึงสมาชิกด้วย ว่าพวกคุณทำอะไรกัน คุณมีหน้าที่ทำอะไรกัน ที่ผมกากบาทให้เข้าไป ได้ทำหน้าที่แล้วหรือยัง นำเสนอปัญหาของชาวบ้านได้ครบหรือยัง ผมเห็นเกือบทุกสาย เห็นด้วยกับที่สภิตย์ที่ผ่านระบบงานเกือบยี่สิบปีแล้ว เห็นด้วยว่าต่อไปทางเทศบาลตำบล เขาพระ จะต้องซื้อรถ อุปกรณ์มาซ่อมแซม เพื่อป้องกันอย่าให้ประชาชนมาด่าเราเล่นๆ เราจะผิดหรือไม่ผิด ไม่รู้ แต่เขาด่าเราทุกวัน ด่าทุกคำเช้า แปลกจะเห็นว่าภูมิอากาศ ประเทศไทยเปลี่ยนแปลง เราจะไปถมถนนให้กับชาวบ้านให้คงทนสักสามเดือนคงเป็นไปได้ยาก แต่ว่าเราเสียงบประมาณไปแล้ว แต่ตราบดีที่เรามีเครื่องจักร อุปกรณ์ กำลังเงิน กำลังคนก็มีเยอะของเทศบาล เราจะลดปัญหาค่าค่าเสียดสีของชาวบ้านได้ ส่วนประเด็น ปัญหาผมเห็นมาหมด เห็นใจฝ่ายบริหาร เห็นใจสมาชิกทุกท่าน รับคำหนักมาทั้งนั้น เรา จะหาทางออกให้กับอนาคตของชุมชนเทศบาลตำบลเขาพระอย่างไร ผากให้เป็นข้อคิด ผากให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าเราจะปฏิรูปประเทศกันแล้ว ปฏิรูปชุมชนท้องถิ่นกันแล้ว เรา จะหามาตรการอย่างไรมาป้องกันผู้รับเหมาให้ทุกเม็ดเงินจากภาษีของประชาชนคุ้มค่า ไม่ใช่ ๔ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี มาที่หลักกิโลเมตรที่ศูนย์ศูนย์อีก ต้องดู ๑๗๑ ตารางกิโลเมตร มี ถนนหลายสาย เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ เราต้องดู ต้องเข้าใจด้วย ผมเห็นถนนที่เมื่อก่อน ผมเป็นวัยรุ่นขึ้นไปบ้านหมอแดงที่เขาทำเสริมกับไม้ไผ่ ยังไม่เสียหายสักนิดเดียว แต่ทุก วันนี้เป็นอย่างไร มีเครื่องจักรอุปกรณ์ แต่ลาดนิดเดียว ต่อไปให้ทางเทศบาลซื้อ เครื่องมืออุปกรณ์มาตรวจสอบเองว่ามีความคงทนหาค่าอัดของคอนกรีตให้เจ้าหน้าที่ของ เทศบาลรับผิดชอบ เราไปหวังพึ่งสำนักงานต่างๆข้างนอก เพราะในระบบผู้รับเหมาเขา ย่อมมีวิธีการ ฉะนั้นเราต้องป้องกัน สภาท้องถิ่นของเราด้วยให้มีความปลอดภัย และ

ป้องกันฝ่ายบริหารด้วย อย่าให้โดนกระแทกมาก เผื่ออนาคตใครจะเข้ามาเป็นผู้บริหาร
จะได้หยิบยก ถึงไม่ทั้งหมด สักนิดก็ยงดี ขอขอบคุณมากครับ

ประธาน

นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯครับ

เรียนท่านประธาน ผมได้รับฟังจากท่านสมาชิกทั้งสี่ท่าน ขอนำเรียนในส่วนของท่าน
สถิติจริงๆผมกับท่านรู้ปัญหาทุกปัญหาว่า ๑ ๒ ๓ เป็นอย่างไร และได้รับเสียงร้องขอ
จากพี่น้องประชาชน ขอเรียนว่าผมไม่เคยปฏิเสธที่ชาวบ้านนำเรียนมา ไม่ว่าจะเจอที่ไหน
ก็แล้วแต่ เยอะแยะมาก หลักๆคือโครงสร้างพื้นฐาน แต่ทั้งนี้และทั้งนี้ขอเรียนด้วย
ความเคารพว่าโดยเฉพาะถนนที่เราสร้างด้วยหินผุ หิน ทรายพวกนี้ ซึ่งจากจำนวนถ้า
พวกเราดูเรื่องงบประมาณแต่ละโครงการ ไม่เยอะ สีหมื่น ห้าหมื่น เป็นการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าให้พี่น้องสามารถเดินทางได้ในระดับหนึ่งแค่นั้น ไม่ได้ถาวร ซึ่งที่ท่านบอกว่า
ไม่เสร็จ ไม่เรียบร้อยหรือว่าอย่างไร ขอยอมรับว่าถ้าฝนตกใหญ่ๆไม่เกิน ๓ ชั่วโมง
ติดต่อกัน ที่เราทำอาทิตย์ที่แล้ว ถ้าวันนี้ช่วงนี้ ผมรับรองว่าเสียหายหมดแล้ว สวนสละที่
ตอนนี้อยู่ที่ กสท. อยู่ ตอนนี้สร้างสัญญาให้เทศบาลดำเนินการเซ็นไปแล้ว รอทาง กสท.
แจ้งมาให้ดำเนินการ เราได้เร่งดำเนินการอยู่ ยอมรับสวนสละเป็นปัญหาอยู่ ไม่สามารถ
ที่จะไปซ่อมแซมได้ ตั้งงบประมาณไว้แล้ว ขอให้แจ้งว่ารอสักนิด ผมเชื่อว่าท่านสามารถ
อธิบายด้วยความเข้าใจของท่านได้ว่าขั้นตอน ตอนนี้อยู่ในกระบวนการลงนาม ซึ่งเราไม่
สามารถไปซ่อมแซมเพิ่มเติมได้ ในเขตชลประทานผมก็ทราบ ท่านอาจจะรู้มากกว่าก็ได้
เพราะท่านอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ผมอาจจะรู้จากชาวบ้าน ปัญหาเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ที่ดิน เรื่องการก่อสร้างที่ล่าช้า เราไม่เข้าใจระบบกลไกของชลประทานในการเปิดให้ผู้ใช้
ดำเนินการอย่างไร แต่ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธ วันนี้ท่านมาเรียนว่าไม่มีทางเบี่ยง ซึ่งถ้าจะ
ดำเนินการได้ จะต้องไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนเจ้าของพื้นที่อีก ผมจะนำไปปรึกษ
ากับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือชลประทาน หรือที่ว่าการอำเภอพิบูลย์ ในส่วนเทศบาลตำบล
เขาพระเป็นไปรษณีย์ นำเรื่องไปเสนอได้ จะให้เราไปทำหรือแก้ปัญหาคงจะไม่ใช้หน้าที่
ในส่วนของท่านเจตนิพัทธ์ ท่านจ่านงค์ ตอนนี้อยู่ในช่วงบริหารสัญญา ในปี ๖๒ ถ้าไม่มี
อะไรผิดพลาด เราจะไต่งบประมาณมาดำเนินการถนนเส้นนั้นจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ซึ่งตอนนี้ผมได้ดำเนินการในเรื่องการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ คิดว่า
เราจะทำถนนที่มีคุณภาพ รถใหญ่สามารถวิ่งได้ เช่นถนนหน้าเทศบาล ใช้แบบแปลนของ
กรมทางหลวง ที่ผ่านมาเราใช้แบบแปลนของเทศบาล ซึ่งปริมาณงาน งบประมาณเรามี
จำกัด ความหนา การบดอัด อาจจะไม่ได้แข็งแรง บวกกับที่ผ่านมาชลประทานมี
ผู้รับเหมาเข้าไปชนวัสดุเยอะแยะ ที่เป็นรถพ่วงชนหินเข้า ชนทรายออก เลยทำให้
เสียหาย ซึ่งเราพยายามสกัด แต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ผิดพลาดแค่วันเดียวผู้ประกอบการ
ก็ทำให้เราเสียหาย ผมเห็นเมื่อไหร่ก็แจ้งทันที ไม่ได้นิ่งเฉยอยู่ในเรื่องแบกน้ำหนัก ท่านก็
เห็นว่ามีป้ายปักไว้เพื่ออะไร เราก็พยายามสกัดและแก้ปัญหาอยู่ ในส่วนของท่าน
เกียรติศักดิ์ จริงๆแล้วถนนสายนี้ค่อนข้างมีปัญหาตั้งแต่เข้าดำเนินการ ไปสำรวจเส้นหนึ่ง
ถึงเวลาดำเนินการพี่น้องประชาชนก็ขึ้นไปขายบ้าง ขวาบ้าง วุ่นวายไปหมด ให้ไปโค่น
ต้นไม้อีก เคลียร์กันวุ่นวาย หลายรอบเลย ฝนก็ตก ท่านรู้ปัญหาอย่างนี้ จริงๆน่าจะ
แก้ปัญหากันก่อน วันที่ไปสำรวจ ผมไปเองด้วย ท่านพรรคันท์ กองช่าง ช่างเจ็บบซึ่งอยู่ใน
พื้นที่ ผู้ใหญ่ด้วย เดินไปวัดเรียบริ่อยก็เมตร เราคิดว่าทำได้ไม่มีปัญหา แต่เอาเข้าจริงๆ
พอเข้าดำเนินการ เจ้าของสวนขึ้นไปขาย ขึ้นไปขวา วุ่นวายไปหมด ตอนนี้ยังไม่จบ ฉะนั้น

ต้องใจเย็นๆ ฝนก็ตก เราเร่งได้ในระดับหนึ่ง ทำไม่ได้คือทำไม่ได้ ในส่วนที่เราจะซื้ออุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ รถ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับงบประมาณ ผมก็คิดได้ แต่ถ้าถามว่าทำไมเรามาซ่อมที่ละสี่ห้าหมื่นได้ เพราะเป็นเงินส่วนน้อย แต่ถ้าซื้อรถ เราไม่สามารถผ่อนที่ละสี่หมื่นห้าหมื่นได้ ต้องซื้อเงินสดด้วยงบประมาณค่อนข้างเยอะ ท่านประสิทธิ์ก็คุยกับผมหลายครั้งว่าซื้อรถแทรกเตอร์ล้อยาง เรามีรถตักหน้าชุดหลัง เราสามารถตัดดินได้ ตักทรายได้ รถหกล้อก็มี เราก็อพมี ถ้าเป็นท้องถิ่นที่มีศักยภาพที่เพียงพอ ผมเห็นด้วย แต่ว่าสถานการณ์ของเรามีเงินจำกัด จะไปแหล่งงบประมาณที่ไหนค่อนข้างที่จะลำบาก มีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ขอขอบคุณในความเป็นห่วง ผมเชื่อว่าท่านโดนห้าสิบผมอาจจะโดนหนึ่งร้อย ต้องดูแลด้วยกันทั้งหมด มาอยู่ตรงนี้ ทุกคนรับแบกปัญหา อย่างที่ว่า ความหวังของพี่น้องประชาชนอยู่ที่พวกเราที่จะช่วยกันขับเคลื่อน ต้องช่วยกันชี้แจงรายละเอียด ช่วยอธิบายให้เข้าใจ เจตนารมณ์ของพวกเรา ผมเชื่อดีทุกคน ไม่มีอย่างอื่นแอบแฝง ต้องทำให้ดีทุกคน ผมเชื่อมั่นอย่างนั้น ผมไม่ปฏิเสธว่าท่านได้รับปัญหา ผมเชื่อท่านสามารถมาคุยกับผมได้ทุกโครงการว่าเอาอย่างไร ปรึกษาเรื่องแผนเรื่องอะไร วันนี้ไม่มีเงิน แต่ชาวบ้านเดือดร้อนต้องมาคุยมาปรึกษากัน จะหาแหล่งเงินที่ไหนอย่างไรซ่อมแซม ปรับปรุง หาแหล่งเงิน ปรับแผน อย่างไม่ต้องมาคุยกัน ไม่ใช่บริหารจะคิดเองทำเอง ต้องช่วยกัน ท่านอยู่ในพื้นที่ ท่านย่อมรับปัญหาในพื้นที่นั้นเยอะกว่าผม แต่ทุกปัญหาต้องมาจบที่เทศบาล นำเรียนว่าพวกเราต้องช่วยกันดูแล ถือว่าเป็นของขวัญให้พี่น้อง ซึ่งเราอยู่มาครบปีพอดีที่รักษาการกันอยู่ เราทำหน้าที่ของเราอย่างต่อเนื่อง ทำมากกว่าเดิม ยิ่งช่วงนี้หน้าฝน เดือนธันวาคมยังไม่รู้ว่าจะตกมากแค่ไหน ตอนนี้นำมาให้ทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันออกสำรวจ ส่วนหนึ่งเราต้องของงบประมาณจากอำเภอ ของงบประมาณจากจังหวัด นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราไม่คิดว่าเทศบาลจะแบกภาระในการซ่อมแซมทั้งหมด เมื่อวานประชุมหัวหน้าส่วน ได้มอบนโยบายมาแล้วว่าต้องทำอย่างไร ในเหตุการณ์ที่จะต้องแก้ปัญหา เพราะช่วงนี้เป็นช่วงต้นปีงบประมาณ ต้องใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากที่สุด เพราะยังเหลือเวลาอีกสิบเดือนในปีงบประมาณ ๖๑ ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด สิ่งไหนที่หน่วยงานอื่นสามารถเข้ามาดูแลก็ว่ากันไป วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธาน ท่านสมาชิก ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอบคุณท่านนายกฯที่ได้เรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ สมาชิกมีเพิ่มเติมใหม่ ขอเชิญสมาชิกพรรคครับ

นายพรรรัตน์ ราชมณี

ขออนุญาตท่านประธาน ขอชี้แจงเรื่องไฟสาธารณะ หลายหมู่บ้าน หลายจุด ตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบออกสำรวจและซ่อมแซมด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอเชิญท่านเลขาฯครับ

เลขานุการสภา

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปบ้านชาวบ้าน มีหนังสือจากไฟฟ้าแจ้งมาให้ทางเทศบาลสำรวจและส่งรายชื่อให้กับทางไฟฟ้า ล่าสุดเราได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ได้ไปประสานให้ผู้ใหญ่บ้านชี้จุดและเราจะไปสำรวจให้ การขยายไฟฟ้า เขาให้ค่าใช้จ่ายครัวเรือนละห้าหมื่นบาท คือถ้าค่าใช้จ่าย สมมติขยายไปเป็นเงินไม่เกินวงเงิน เขาสามารถดำเนินการได้ ชาวบ้านไม่ต้องสมทบ ฝากสมาชิก ถ้ากลุ่มบ้านไหน ชาวบ้านกลุ่มไหนที่ไม่มีไฟฟ้า ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง จำเป็นต้องขยายเขตไป ประสานกับเจ้าหน้าที่กองช่างได้เลย ช่วงนี้อยู่ระหว่างการสำรวจอยู่ ยังไม่ส่ง ฉะนั้นบางหมู่บ้านที่

ประธาน

ท่านคิดว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ยังต้องพวง ต้องลากไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน ให้แจ้งได้ เจ้าหน้าที่ยัง
ออกสำรวจทุกหมู่บ้านอยู่ ผักประชาสัมพันธ์ด้วย
มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านใดเพิ่มเติม สำหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านนายกฯตลอดจน
คณะผู้บริหารที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ผมขอปิดการประชุม
สวัสดิ์ครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.

(ลงชื่อ) วสันต์ ไทรแก้ว ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ) สง่า บ้าง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามที่ได้ประชุม

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) พรรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ
(นายพรรรัตน์ ราชมณี)

(ลงชื่อ) จำนงค์ หนูเพชร กรรมการ
(นายจำนงค์ หนูเพชร)

(ลงชื่อ) โชคดี ศรีเปารยะ กรรมการ
(นายโชคดี ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ จงจิต กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ จงจิต)

(ลงชื่อ) สิทธิเดช ละม้าย กรรมการ/เลขานุการ
(นายสิทธิเดช ละม้าย)

สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ